

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
tại ngày tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2017**

TRUNG TÂM CÔNG ĐÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 11943
ĐẾN	Ngày: 29/12/17
	Chuyên:

Thực hiện Quy chế Tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến lãnh đạo UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; thực hiện ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 7705/UBND-TCD ngày 13/12/2017, ông Lữ Ngọc Bình, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì tiếp công dân và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả tiếp công dân theo quy định.

Tham gia ngày tiếp công dân gồm đại diện: Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thường trực Hội Nông dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Bình Sơn; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi cử Phó Chánh Thanh tra thành phố tham gia, Phòng PA88-Công an tỉnh, Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi.

Qua xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

1. Ông Nguyễn Huy Thạ (Địa chỉ: Số 23, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi): Phản ánh việc Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn chưa giải quyết đơn của ông theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 190/TB-UBND ngày 19/6/2017.

Kết luận:

- Vụ việc này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 190/TB-UBND ngày 19/6/2017, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn đã thụ lý giải quyết đơn của ông Thạ và đã ban hành Thông báo số 427/TB-UBND ngày 01/12/2017 thông báo cho ông Thạ biết kết quả giải quyết.

- Tại buổi tiếp công dân, ông Thạ đã thống nhất việc ông Nguyễn Thanh Bình trả lại số tiền 21.525.000 đồng đã nhận bồi thường tại dự án tuyến đường Trà My – Trà Bồng – Dung Quất, cộng với tiền lãi suất theo tiền gửi tiết kiệm, kỳ hạn gửi 12 tháng tính từ ngày ông Bình nhận tiền theo phương án hòa giải của UBND

xã Bình Thuận đưa ra để trả lại cho ông Thạ. UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo UBND xã Bình Thuận yêu cầu ông Bình nộp lại số tiền đã nhận nêu trên trong thời hạn cụ thể. Ngay sau khi ông Bình nộp hoàn trả lại tiền, UBND xã Bình Thuận thông báo thời gian cụ thể để ông Thạ biết, đến nhận và lập thủ tục giao nhận cụ thể.

- Việc xử lý cán bộ sai phạm có liên quan: UBND huyện Bình Sơn đã chỉ đạo xử lý, kiểm điểm cán bộ có sai phạm liên quan đến vụ việc này nhưng chưa thông tin kết quả xử lý cho công dân được biết. Vì vậy, yêu cầu UBND huyện Bình Sơn có văn bản công khai thông tin về kết quả xử lý các cán bộ có sai phạm liên quan đến vụ việc này để công dân được biết.

- Việc ông Thạ đề nghị đo đạc lại diện tích đất ông cho rằng có chênh lệch giữa các bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 54, tờ bản đồ số 97, xã Bình Thuận cho ông: Nội dung này, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Bình Thuận mời ông Thạ và các bên có liên quan đến tại thực địa để đo đạc phúc tra, xác định chính xác diện tích đất mà hiện nay ông Thạ đề nghị cấp giấy chứng nhận để làm cơ sở cho việc giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. **Thời gian hoàn thành việc đo đạc trước ngày 15/01/2018.** Chi phí đo đạc lại ông Thạ phải chịu nếu kết quả đo đạc xác định đề nghị của ông Thạ là không đúng với thực tế.

- Sau khi đo đạc xong, ông Thạ phải làm đầy đủ hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất theo kết quả đo đạc thực tế, gửi đến UBND xã Bình Thuận hoặc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (Chi nhánh huyện Bình Sơn) để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Bà Ao Thị Út (Địa chỉ: Xóm 3, thôn An Quang, xã Bình Thạnh Tây, huyện Bình Sơn): Phản ánh bà chưa nhận được kết quả giải quyết việc bà yêu cầu bồi thường 3.500m² đất của thửa đất số 1457, tờ bản đồ số 04 (Bản đồ lập theo Chỉ thị số 299/TTg) xã Bình Trị; trường hợp không bồi thường thì phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chừa đường đi vào đất để gia đình bà sản xuất.

Kết luận: Yêu cầu UBND huyện Bình Sơn khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6935/UBND-CNXD ngày 09/11/2017 về việc chỉ đạo xử lý trường hợp bà Ao Thị Út và bà Nguyễn Thị Đoàn, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện **trong tháng 12/2017**. Đề nghị bà Ao Thị Út, bà Nguyễn Thị Đoàn hợp tác với các cơ quan chức năng để giải quyết dứt điểm vụ việc này.

3. Ông Đỗ Văn Ân (Địa chỉ: Thôn Vĩnh An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn): Đăng ký gặp lãnh đạo UBND tỉnh để được biết kết quả giải quyết đơn đề ngày 30/3/2017 của ông đã gửi cho Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Đỗ Văn Ân đã được nghe ông Đoàn Hà Yên, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn báo cáo diễn biến và kết quả xem xét, giải quyết vụ việc.

Kết luận:

- Đơn đề ngày 30/3/2017 của ông Đỗ Văn Ân, bà Nguyễn Thị Trang gửi Chủ tịch UBND tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bình Sơn nghiên cứu tại Công văn số 1879/UBND-TCD ngày 05/4/2017. Thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 620/TTT-NV3 ngày 04/8/2017 tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý đơn khiếu nại của ông Ân, bà Trang; trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 5037/UBND-NC ngày 18/8/2017 chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn giải quyết nội dung đơn của ông Ân, bà Trang và có Công văn số 5239/UBND-NC ngày 28/8/2017 trả lời đơn cho ông Đỗ Văn Ân, bà Nguyễn Thị Trang.

- Vụ việc khiếu nại của ông Ân, bà Trang thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5037/UBND-NC ngày 18/8/2017, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn đã thụ lý đơn khiếu nại và chỉ đạo tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan đến việc xử lý đơn của ông Ân, bà Trang.

- Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo kiểm tra, rà soát hồ sơ và xem xét, giải quyết toàn diện, đầy đủ các nội dung khiếu nại của ông Ân, bà Trang được nêu trong đơn đề ngày 30/3/2017 và các nội dung ông Ân bổ sung thêm (nếu có) sau ngày 30/3/2017 liên quan đến việc thu hồi diện tích đất 864m² của vợ chồng ông, bà đang sử dụng để làm dự án Trụ sở làm việc phòng giao dịch Dung Quất thuộc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Ngãi. Căn cứ vào hồ sơ đã thẩm tra, xác minh, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phải khẩn trương và trực tiếp chủ trì đối thoại với ông Ân, bà Trang (không giao cho cấp phó chủ trì đối thoại) và ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Khiếu nại.

- Đề nghị ông Ân, bà Trang hợp tác với các cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết vụ việc này.

4. Các ông: Cao Thái (Địa chỉ: 167/33 đường Bích Khê, thành phố Quảng Ngãi), **Nguyễn Trường** (Địa chỉ: Đội 6, thôn Đông Hòa, xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh): Đề nghị được biết kết quả giải quyết đơn của các ông theo Công văn số 37369/CD-TTr ngày 27/4/2015 của Chánh Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Công văn số 292/CV-ĐĐBQH ngày 01/8/2017 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển đến UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Kết luận: Vụ việc này đã được Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết; UBND tỉnh cũng đã tích cực giải quyết theo đúng chỉ đạo và đã công khai kết quả. Đơn mới phát sinh do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi chuyển đến, UBND tỉnh đã giao cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4806/UBND-KGVX ngày 20/9/2017, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 2376/SLĐTBXH-NCC ngày 20/9/2017 về việc tham mưu UBND tỉnh nội dung trả lời Công văn số 292/CV-ĐĐBQH ngày 01/8/2017 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi. Thời gian đến, UBND tỉnh sẽ xem xét cụ thể, có văn bản trả lời

cho công dân và thông báo cho Đoàn Đại biểu Quốc hội kết quả giải quyết theo quy định.

5. Ông Đồng Quốc Sĩ (*Địa chỉ: Xóm 1, thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa*): Phản ánh việc Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa cố ý kéo dài vụ việc, không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên để giải quyết dứt điểm vụ việc của ông.

Kết luận: Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hòa thực hiện nhiệm vụ sau:

- Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa tại Công văn số 2390/UBND ngày 06/12/2017 về việc giải quyết trường hợp của ông Đồng Quốc Sĩ (đảm bảo nguyên tắc Quyết định xử phạt hành chính phải được thi hành nghiêm túc, nếu không đủ điều kiện thi hành thì phải xác lập đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật về miễn thi hành, dừng thi hành... Trường hợp có phát sinh đơn khiếu nại của các bên có liên quan đến quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hòa thì Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hòa phải thụ lý giải quyết khiếu nại theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Luật Khiếu nại).

- Tiếp tục công khai, minh bạch các thông tin có liên quan trong quá trình xem xét, giải quyết vụ việc này tại khu dân cư để dân hiểu, tạo sự đồng thuận.

- Đề nghị ông Đồng Quốc Sĩ khi tiến hành xây dựng trên thửa đất số 322, tờ bản đồ số 9 xã Nghĩa Hòa phải thực hiện đúng quy định pháp luật và báo cáo UBND xã Nghĩa Hòa biết để có kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý khi xảy ra mất an ninh trật tự. Nếu vượt quá khả năng của UBND xã thì phải báo cáo ngay cho UBND huyện để kịp thời chỉ đạo xử lý. Đề nghị Chủ tịch UBND huyện ra văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Công an huyện thực hiện trách nhiệm ngăn chặn và xử lý kiên quyết, đúng pháp luật; không để xảy ra trường hợp người vi phạm pháp luật không bị xử lý theo quy định của pháp luật.

6. Các ông, bà: Huỳnh Bẩy (*Thôn An Hòa, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành*), **Nguyễn Tiến Khôi** (*Thôn Trung Mỹ, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành*), **Lê Quang Diệu, Trần Ngọc Lăng** (*Thôn Kim Thành, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành*), **Phạm Thị Thạch** (*Thôn An Định, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành*), **Lê Thị Phương** (*Thôn An Hòa, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành*), **Phan Dương** (*Thôn Kim Thành Thượng, xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành*): Đăng ký gặp lãnh đạo UBND tỉnh để phản ánh một số nội dung sau:

- UBND huyện Nghĩa Hành chưa thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6095/UBND-NC ngày 03/10/2017.

- Chưa thu hồi đất rừng 388 theo Kết luận số 65/KL-UBND ngày 14/12/2015 của UBND huyện Nghĩa Hành.

- Việc UBND huyện Nghĩa Hành điều động, luân chuyển, cơ cấu lại cán bộ khi có vi phạm và sau khi bị xử lý kỷ luật là không khách quan.
- Chưa thu hồi số tiền chênh lệch 02 lô đất Soi Dầu của ông Nguyễn Tài.
- Phản ánh một số cán bộ đứng tên nhận tiền bồi thường đất của Công ty Hoàng Long nhưng chưa nêu cụ thể tên cán bộ là ai, nhận bao nhiêu tiền.
- Đề nghị xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu của huyện Nghĩa Hành trong việc chậm tổ chức thực hiện các Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến đất rừng tại xã Hành Dũng theo Quyết định số 306-QĐ/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Kết luận:

- Yêu cầu UBND huyện Nghĩa Hành phải tập trung lực lượng để triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 373/TB-UBND ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh liên quan đến vụ việc này; kết hợp với nội dung các hộ dân phản ánh tại buổi tiếp công dân, UBND huyện Nghĩa Hành phải quyết tâm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thu hồi đất trên thực tế đối với diện tích đất mà UBND huyện đã ban hành quyết định thu hồi theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để có quỹ đất cân đối lại cho các hộ dân còn thiếu đất sản xuất và công khai kết quả thu hồi, giao đất từ các diện tích thu hồi theo các kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND huyện và Chủ tịch UBND tỉnh để các hộ dân biết, giám sát.

- Giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc Tổ công tác 1413 của tỉnh thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao.

- Việc các hộ dân phản ánh liên quan đến đất mặt bằng của Công ty Hoàng Long nay Nhà nước đã thu hồi: Đề nghị các hộ dân viết đơn phản ánh hoặc tố cáo và tự chịu trách nhiệm về nội dung khi cho rằng có một số cán bộ đứng tên hồ sơ bồi thường, được Công ty Hoàng Long trả tiền, gửi đến Ban Tiếp công dân tỉnh hoặc Thanh tra tỉnh sẽ xem xét, tham mưu xử lý kịp thời, đúng quy định.

- Yêu cầu UBND huyện Nghĩa Hành phải khẩn trương thực hiện đúng quy trình, thủ tục để kiểm tra, kết luận rõ nội dung các hộ dân phản ánh liên quan đến các lô đất Soi Dầu, việc sử dụng đất của Công ty Nông Tín, Công ty Mỹ Yên, của bà Cam Đường, của các hộ dân xã Hành Thuận xâm canh, của ông Trần Đình Trung, của ông Dương để thông tin công khai cho các hộ dân được rõ, không để nhắc đi nhắc lại nhiều lần về nội dung này trong nhiều kỳ tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Nội dung các hộ dân phản ánh việc UBND huyện điều động, luân chuyển, cơ cấu cán bộ khi có vi phạm và sau khi bị xử lý kỷ luật: Nội dung này, các hộ dân cho rằng đã gửi đơn đến UBND huyện, yêu cầu UBND huyện Nghĩa Hành kiểm tra lại và xem xét, giải quyết, trả lời công khai, minh bạch thông tin cho các hộ dân được rõ.

- Việc các hộ dân đề nghị xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu của huyện Nghĩa Hành trong việc chậm tổ chức thực hiện các Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh: UBND tỉnh ghi nhận và xem xét.

7. Các ông: Trần Văn Tiến (địa chỉ: Thôn 1, xóm An Phước, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn), **Nguyễn Trung Dương** (địa chỉ: Thôn Đông Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn), **Thới Hồng Xuân** (địa chỉ: Thôn Phú Long, xã Bình Phước, huyện Bình Sơn) đại diện cho nhóm 09 hộ dân: Đăng ký gặp lãnh đạo UBND tỉnh để trình bày vụ việc: Vào ngày 12/10/2017, các ông chạy xe máy cày gắn romooc tự cải tạo, lắp ráp trên Quốc lộ 24C, bị Thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi bắt và tạm giữ xe; các ông đã chấp hành nộp phạt vi phạm hành chính và Thanh tra Sở giao vận tải đã cho các ông nhận lại phần đầu xe máy cày nhưng tịch thu romooc. Các ông kiến nghị xem xét giải quyết cho các ông được xin lại romooc xe.

Kết luận:

- Việc Thanh tra Sở Giao thông vận tải xử lý vi phạm hành chính đối với 09 xe máy kéo kéo theo romooc các hộ dân tự cải tạo, lắp ráp là đúng quy định.

- Việc các công dân có đơn kiến nghị được xin lại romooc xe: Yêu cầu Sở Giao thông vận tải thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7649/UBND-CNXD ngày 11/12/2017, trả lời cho các hộ dân theo quy định.

8. Bà Nguyễn Thị Anh Mai (277/18A Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh): Đăng ký gặp lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị giải quyết việc đất của bà tọa lạc ở đường Bùi Thị Xuân bị thu hồi để thực hiện Dự án Mở rộng Trường THPT Chuyên Lê Khiết.

Kết luận:

- Thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 10/10/2017, đến nay, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Báo cáo số 5899/BC-STNMT ngày 29/11/2017 về kết quả thẩm tra, xác minh đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Anh Mai. Giao Văn phòng UBND tỉnh báo cáo và sớm sắp xếp cuộc họp để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

- Ban Tiếp công dân tỉnh sắp xếp để bà Mai đăng ký gặp Chủ tịch UBND tỉnh trong lịch tiếp công dân định kỳ sắp đến.

9. Bà Hà Thị Thanh Thủy (Địa chỉ: Số 69 Nguyễn Thụy, tổ 12, Phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi): Yêu cầu sớm tổ chức thực hiện Quyết định số 842/QĐ-UB ngày 05/7/1995 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc xử lý tranh chấp đất đai giữa ông Hà Xuân Phú với ông Thái Văn Phụng.

Kết luận: Yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương, nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6183/UBND-NC ngày 06/10/2017..

Nay, thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại ngày tiếp công dân định kỳ tháng 12/2017 để các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện và nghiêm túc chấp hành theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Ban Tiếp công dân Trung ương (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Giao thông vận tải, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện: Tư Nghĩa, Bình Sơn, Nghĩa Hành;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Ban Tiếp công dân các huyện: Tư Nghĩa, Bình Sơn, Nghĩa Hành;
- Ban Tiếp công dân thành phố Quảng Ngãi;
- Các công dân có liên quan;
- VPUB: CVP, PCVP và các phòng nghiên cứu, TCD, CBTH;
- Lưu: VT, TCD.

TL. CHỦ TỊCH
LÃNH VĂN PHÒNG
LÃNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Quốc Việt